

BÁO CÁO

Kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII, Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện xây dựng Chương trình công tác năm 2022 và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban báo cáo kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 gồm những nội dung sau đây:

I. Kết quả công tác năm 2022

1. Hoạt động khảo sát

Tham gia khảo sát theo Kế hoạch số 03/KH-HĐND của Thường trực HĐND về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và một số nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện. Tiến hành khảo sát, kiểm tra tình hình thực tế theo kiến nghị của cử tri liên quan lĩnh vực ban phụ trách.

Tham gia khảo sát với đoàn công tác của tỉnh về rà soát một số dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất để phục vụ xây dựng quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện.

Tiến hành khảo sát một số dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công để phục vụ công tác thẩm tra của Ban, như: Tuyến đường ĐH10.DX (đoạn từ Cầu Tỉnh Yên trở lên thuộc xã Duy Thu), Tuyến đường ĐH7.DX (đoạn từ Hàm chui đường cao tốc trở vào thuộc xã Duy Trung), ...

Đề xuất nội dung giám sát của Ban Kinh tế -Xã hội đưa vào Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.

2. Hoạt động giám sát, thẩm tra

Tham gia giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm và năm 2022 về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng, xây dựng chính quyền; công tác thu - chi ngân sách; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công; việc giải quyết ý kiến cử tri, ...

Hoàn thành giám sát chuyên đề về “*Kết quả thực hiện, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp trong năm 2020, năm 2021 trên địa bàn huyện*”, báo cáo Thường trực HĐND và HĐND huyện.

Tham gia giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện về kết quả thực hiện việc chấp hành một số nội dung theo quy định của pháp luật trong công tác

quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Tham gia giám sát chuyên đề của HĐND huyện về “*Kết quả thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/8/2017 của HĐND huyện về xây dựng huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2016-2020*”. Tham gia giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện về “*Triển khai các quy định của Nhà nước về xây dựng nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ*”.

Công tác thẩm tra được thực hiện tích cực, thường xuyên bám sát kế hoạch để giám sát phục vụ cho việc thẩm tra, đồng thời tiến hành khảo sát thực tế để có cơ sở cho việc thẩm tra sát đúng với tình hình chung. Trong năm đã hoàn thành thẩm tra các đề án, báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện trình tại các kỳ họp và ban hành 22 báo cáo thẩm tra để phục vụ các kỳ họp HĐND huyện (02 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề).

3. Các hoạt động khác

Tham gia các phiên chất vấn của Thường trực HĐND huyện giữa 02 kỳ họp HĐND về công tác thu hút đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án kinh doanh trên địa bàn huyện và về kết quả thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐND, UBND, các ngành tổ chức. Tham gia HN giao ban đại biểu HĐND huyện và giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn. Tham gia HN giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với các tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực, các ban HĐND huyện. Dự HN tham vấn về chủ trương xã hội hóa một số lĩnh vực thuộc văn hóa, xã hội do Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức.

Tổ chức họp Ban định kỳ theo quy chế hoạt động và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.

Thực hiện các hoạt động thông tin, báo cáo theo quy định. Các thành viên trong Ban tham gia đầy đủ lớp tập huấn do tỉnh tổ chức. Tham gia lớp bồi dưỡng “*Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đối với đại biểu hội đồng nhân các cấp ở địa phương*”.

Tham gia tiếp công dân định kỳ; theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri đối với UBND huyện, các ngành chức năng liên quan trên lĩnh vực Ban phụ trách.

Tham gia các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần-2022 theo kế hoạch chung của huyện.

Tham gia góp ý để hoàn chỉnh các văn bản của Thường trực HĐND, HĐND huyện như các kế hoạch, báo cáo, thông báo, ... Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

4. Một số hạn chế

Các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban và HĐND huyện có lúc chưa đảm bảo do bị chi phối thời gian và nhiệm vụ

chuyên môn. Một số báo cáo thẩm tra thực hiện trên cơ sở xem văn bản của cơ quan chuyên môn, không có thời gian để đi khảo sát thực tế do các cơ quan gửi văn bản quá gấp, cận ngày họp.

5. Đánh giá chung

Trong năm qua, Ban đã thực hiện cơ bản đảm bảo chức năng, nhiệm vụ theo luật định, cơ bản hoàn thành Chương trình công tác của Ban và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, của Thường trực HĐND huyện. Các hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề, thẩm tra được chú trọng thực hiện đạt kết quả. Thực hiện đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ do HĐND và Thường trực HĐND huyện phân công.

II. Nhiệm vụ công tác năm 2023

Trên cơ sở Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên năm 2023 và tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 như sau:

1. Hoạt động khảo sát

Tham gia khảo sát cùng với Thường trực HĐND và Ban pháp chế HĐND huyện một số công trình đầu tư công, các dự án đang triển khai và những lĩnh khác trên địa bàn huyện. Tham gia khảo sát với đoàn công tác của cấp trên, UBND huyện và các ngành khi được mời.

Xây dựng các kế hoạch và tiến hành khảo sát theo các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực ban phụ trách.

2. Hoạt động giám sát, thẩm tra

Triển khai giám sát chuyên đề của Ban KT-XH về “*Công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện*” và về “*Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện*”. Tham gia giám sát chuyên đề của HĐND huyện về “*Tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án theo các nghị quyết đã được HĐND huyện khóa XII thông qua năm 2021, 2022*”; tham gia giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện về “*Công tác quản lý trật tự xây dựng gắn với công tác quản lý quy hoạch hiện trạng trên địa bàn huyện*”; tham gia giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế về “*Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát trên lĩnh vực đất đai*”. Đồng thời tham gia giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giám sát hoạt động của các cơ quan, ban ngành theo Luật định. Tham gia đầy đủ việc giám sát các ngành, địa phương và chủ động nghiên cứu đề xây dựng các báo cáo thẩm tra phục vụ các kỳ họp kịp thời, có chất lượng.

3. Hoạt động khác

- Định kỳ tổ chức họp Ban theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

- Tham dự các hội nghị, các đợt tập huấn liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban.

- Tham gia các đợt khảo sát, giám sát theo kế hoạch của cấp trên.

- Tham dự các cuộc họp giao ban tháng, quý do Thường trực HĐND huyện tổ chức và các cuộc họp của UBND huyện, các ban, ngành khi được mời hoặc theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Tham gia tiếp công dân theo định kỳ; các hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm hoạt động dân cử.

- Ngoài ra, tùy tình hình thực tế và theo sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Ban sẽ thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Kinh tế-Xã hội. Kính trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XII.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Thành viên Ban KT-XH; Ban Pháp chế;
- Tổ Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Thường trực HĐND xã -TT;
- Lưu: VT, BKTXH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN